

# ด่วนที่สุด

ที่ บร ๐๐๑๗.๓/ว ๗๓๑๒



ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์  
๑๑๕๔ เขากะโแดง  
จังหวัดบุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐

๒๗๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - จีน ในปี ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง นายอำเภอทุกอำเภอ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีนครบุรีรัมย์ นายกเทศมนตรีเมืองนางรอง และนายกเทศมนตรีเมืองชุมเห็ด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๐๑.๒/ว ๑๓๒๕๓ จำนวน ๑ ชุด ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้รับแจ้งจากสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีว่า ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ นายกรัฐมนตรีเสนอว่า การอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) มาประดิษฐานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญและเป็นสิริมงคลยิ่ง ซึ่งรัฐบาลได้จัดขึ้นเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ และเนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย - จีน ในปี ๒๕๖๘ ด้วย และเป็นโอกาสอันดีที่หน่วยงานต่าง ๆ ตลอดจนประชาชนชาวไทยจะได้ร่วมกันต้อนรับคณะผู้แทนจากจีน และร่วมกันสร้างสรรค์โครงการกิจกรรมที่ดี เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของชาติ รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศให้มากขึ้น โดยมอบหมายการดำเนินการ ดังนี้

๑. เชิญชวนให้ทุกหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ในทุกมิติ
๒. ให้กระทรวงมหาดไทยร่วมกับกระทรวงคมนาคม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา มาตรการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางของประชาชนเพื่อเข้าสักการะพระเขี้ยวแก้ว ในระหว่างวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๓. ให้หน่วยงานด้านความมั่นคง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในการดูแลพระเขี้ยวแก้วตลอดระยะเวลาที่ประดิษฐานในประเทศไทย
๔. ให้โฆษกรัฐบาล กรมประชาสัมพันธ์ และทุกส่วนราชการ เร่งดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารในเรื่องนี้ โดยเฉพาะความสำคัญและความเป็นมาของพระเขี้ยวแก้วให้ประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

/จังหวัดบุรีรัมย์...

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ดำเนินการดังนี้

๑. ให้ส่วนราชการทุกส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่ง อำเภอทุกอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งทราบ และดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในเรื่องนี้ โดยเฉพาะความสำคัญ และความเป็นมาของพระเชี้ยวแก้วให้ประชาชนได้ทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง

๒. ให้สำนักงานขนส่งจังหวัดบุรีรัมย์ พิจารณามาตรการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมสักการะพระเชี้ยวแก้ว ตามความเหมาะสม

๓. ให้ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ และสถานีตำรวจทางหลวง ๒ กองกำกับการ ๖ อำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางเพื่อเข้าร่วมสักการะพระเชี้ยวแก้ว ตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ ทั้งนี้ในส่วนขอให้อำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายจำเริญ แหวนเพชร)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์



สิ่งที่ส่งมาด้วย

สำนักงานจังหวัด

กลุ่มงานอำนวยการ

โทร./โทรสาร ๐ ๔๔๖๖ ๖๕๖๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban\_buriram@moi.go.th